



ที่ อด ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๕๑

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิบดี อด ๔๑๐๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมทั้งสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และนายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว๑๒๒๙ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. ปฏิทินดำเนินงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ
๔. รายชื่อสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ครบรอบ การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ จำนวน ๑ ฉบับ
๕. แบบแสดงความประสงค์รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดทำระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตระบบURL (address) ไปยัง www.localschool.info ซึ่งเป็นสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพภายใน จัดทำรายงานประจำปีเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน อีกทั้ง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้สถานศึกษาที่ประสงค์จะดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ต้องมีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับพอใช้ หรือร้อยละ ๕๐ หรือที่เรียกชื่ออื่นที่เทียบเท่าพร้อมนี้ เพื่อให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยทุกแห่งทราบและดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงกำหนดแนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิทินการดำเนินงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

จังหวัดขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยทุกแห่งให้สำรวจความพร้อมของสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ตามรายชื่อสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ครบรอบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ สำหรับกรณีสถานศึกษาที่ไม่เคยรับการประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งมีความพร้อมและประสงค์รับการประเมินคุณภาพภายนอกส่งแบบแสดงความประสงค์รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ให้กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หรือทาง E – mail ได้ที่ chadatan_ma@hotmail.co.th

/ภายในวัน...

ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พร้อมทั้งสำเนารายงานให้จังหวัดทราบด้วย (สถานศึกษาที่พร้อมกับการประเมินคุณภาพภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไปยัง www.localschool.info) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลเมือง ทุกแห่ง ให้ดำเนินการดังกล่าวเช่นเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายสิริชัย จินตาทหลวง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐๘-๖๔๕๕๕-๗๒๑๕

E-mail : dolaud81@gmail.com

0/ประชาสัมพันธ์/พ.ศ.๖1



เลขที่ ๒๖๖๖
วันที่ ๒ พค ๒๕๖๑
หน้า ๑๔๐๐

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๒๕๙

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมทั้งสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ปฏิทินดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายชื่อสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ครบรอบ การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ จำนวน ๑ ฉบับ
๔. แบบแสดงความประสงค์รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดทำระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต ระบบ URL (address) ไปยัง www.localschoolinfo ซึ่งเป็นสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพภายใน จัดทำรายงานประจำปีเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน อีกทั้ง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้สถานศึกษาที่ประสงค์จะดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ต้องมีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับพอใช้ หรือร้อยละ ๕๐ หรือที่เรียกชื่ออื่นที่เทียบเท่า พร้อมนี้ เพื่อให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยทุกแห่งทราบ และดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงกำหนดแนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ตามรายชื่อสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ครบรอบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ สำหรับกรณีสถานศึกษาที่ไม่เคยรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งมีความพร้อมและประสงค์รับการประเมินคุณภาพภายนอก ส่งแบบแสดงความประสงค์รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ให้กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หรือ

ทาง E – mail ได้ที่ chadatan_ma@hotmail.co.th ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (สถานศึกษาที่พร้อม
กับการประเมินคุณภาพภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ให้ส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไปยัง www.localschool.info)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย ทุกแห่งทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนา ยันทรโกวิท)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๔

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๒๑๘

แนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดให้มีแนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ ประกอบด้วย ระดับสถานศึกษา ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด การศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดในแต่ละระดับ ดังนี้

๑. ระดับสถานศึกษา

๑.๑ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอย ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยสรุปผลการประเมินร่วมกันแล้วนำผลไปกรอกลงในแบบสรุปแบบที่ ๑.๑ (ตามเอกสารลำดับที่ ๕ แบบประมวลคะแนนและผลการประเมินแบบทดสอบ) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบกรอกผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย จากระบบ (Automated Quality Assessment : AQA) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเข้าเว็บไซต์ <http://www.localschoolinfo> การเข้าใช้ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ให้กรอก Username และรหัสผ่าน Password โดยใช้รหัสสถานศึกษา

๑.๒ สถานศึกษาดำเนินการนำผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และการประเมินพัฒนาการปฐมวัย เข้าสู่ระบบทางเว็บไซต์ <http://www.localschoolinfo> พร้อมทั้งจัดพิมพ์รายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, รายงานผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน, รายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และรายงานผลการประเมินพัฒนาการปฐมวัย ออกจากระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อดำเนินการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลในการจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

๑.๓ สถานศึกษาจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โดยรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยรวมไว้ในเล่มเดียวกัน ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษารายละเอียดปรากฏตามเอกสารลำดับที่ ๕ แบบประมวลคะแนนและผลการประเมินแบบทดสอบ และสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้จาก เว็บไซต์ <http://www.localschoolinfo> เมื่อสถานศึกษาจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เป็นฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว เสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด และให้ดำเนินการจัดทำเป็นไฟล์ข้อมูลสกุล PDF พร้อมนำเข้าสู่ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกำหนดการในปฏิทินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชนและเป็นข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษานอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

๒. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าใช้ระบบ (Automated Quality Assessment : AQA) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยเข้าเว็บไซต์ <http://www.localschoolinfo> การเข้าใช้ระบบให้กรอก Username และรหัสผ่าน Password โดยใช้รหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบ กำกับ ดูแลสถานศึกษาในสังกัดให้นำผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และการประเมินพัฒนาการปฐมวัย เข้าสู่ระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้ถูกต้องครบถ้วน

๒.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดพิมพ์รายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, รายงานผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน, รายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และรายงานผลการประเมินพัฒนาการปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดออกจากระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาฯ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว เสนอต่อจังหวัด และให้ดำเนินการจัดทำเป็นไฟล์ข้อมูลสกุล PDF พร้อมนำเข้าสู่ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาฯ ตามกำหนดการในปฏิทินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

๓. ระดับจังหวัด

๓.๑ จังหวัด ใช้ระบบ (Automated Quality Assessment : AQA) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาฯ โดยเข้าเว็บไซต์ <http://www.localschool.info> การเข้าใช้ระบบให้กรอก Username และรหัสผ่าน Password โดยใช้รหัสตัวเลขจากเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ให้จังหวัด ตรวจสอบ กำกับ ดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาทุกแห่งให้นำผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และการประเมินพัฒนาการปฐมวัย เข้าสู่ระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน

๓.๒ จังหวัดจัดพิมพ์รายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, รายงานผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน, รายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และรายงานผลการประเมินพัฒนาการปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดออกจากระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาฯ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัดให้เป็นฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว เสนอต่อกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น และให้ดำเนินการจัดทำเป็นไฟล์ข้อมูลสกุล PDF พร้อมนำเข้าสู่ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาฯ ตามกำหนดการในปฏิทินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

๔. ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น

๔.๑ กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ใช้ระบบ (Automated Quality Assessment : AQA) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาฯ โดยเข้าเว็บไซต์ <http://www.localschool.info> การเข้าใช้ระบบให้กรอก Username และรหัสผ่าน Password โดยใช้รหัสตัวเลขจากเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ให้กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ตรวจสอบ กำกับ ดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาทุกแห่งให้นำผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และการประเมินพัฒนาการปฐมวัย เข้าสู่ระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน

๔.๒ กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นจัดพิมพ์รายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, รายงานผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน, รายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และรายงานผลการประเมินพัฒนาการปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดออกจากระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาฯ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นให้เป็นฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวบรวมรายงานดังกล่าวและจัดเก็บเข้าสู่ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาฯ จัดพิมพ์และแจกให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการเผยแพร่ไปยังสถานศึกษาในสังกัด ให้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ปฏิทินการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วัน/เดือน/ปี	ผู้รับผิดชอบ	ภารกิจ/การดำเนินการ
๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๑	สถานศึกษา	๑. นำผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และการประเมินพัฒนาการปฐมวัย เข้าสู่ระบบฯ ๒. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เป็นไฟล์ข้อมูลสกุล PDF เข้าสู่ระบบฯ
๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๑	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. จัดพิมพ์รายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, รายงานผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน, รายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และรายงานผลการประเมินพัฒนาการปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดจากระบบฯ ๒. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไฟล์ข้อมูลสกุล PDF เข้าสู่ระบบฯ
๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑	จังหวัด	๑. จัดพิมพ์รายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, รายงานผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน, รายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และรายงานผลการประเมินพัฒนาการปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดจากระบบฯ ๒. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัด เป็นไฟล์ข้อมูลสกุล PDF เข้าสู่ระบบฯ
๓๐ ก.ค. ๒๕๖๑	กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น	๑. จัดพิมพ์รายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, รายงานผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน, รายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และรายงานผลการประเมินพัฒนาการปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดจากระบบฯ ๒. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น เป็นไฟล์ข้อมูลสกุล PDF เข้าสู่ระบบฯ

รายชื่อสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ครบรอบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่

ลำดับ	ปีประเมิน	ชื่อโรงเรียน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์
๑	๒๕๕๖	โรงเรียนบ้านกระปี่น้อย	ต.กระปี่น้อย	อ.เมือง	จ.กระบี่	๘๑๐๐๐
๒	๒๕๕๕	โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดเก่า	ต.กระบี่ใหญ่	อ.เมือง	จ.กระบี่	๘๑๐๐๐
๓	๒๕๕๕	โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง	ต.ปากน้ำ	อ.เมือง	จ.กระบี่	๘๑๐๐๐
๔	๒๕๕๖	โรงเรียนบ้านช่องพลี	ต.อ่าวนาง	อ.เมือง	จ.กระบี่	๘๑๐๐๐
๕	๒๕๕๕	โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านชุกกุ่ม)	ต.ท่ามะขาม	อ.เมือง	จ.กาญจนบุรี	๗๑๐๐๐
๖	๒๕๕๕	โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)	ต.บ้านเก่า	อ.เมือง	จ.กาญจนบุรี	๗๑๐๐๐
๗	๒๕๕๕	โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์	ต.บ้านเหนือ	อ.เมือง	จ.กาญจนบุรี	๗๑๐๐๐
๘	๒๕๕๕	โรงเรียนเทศบาล ๒ (ประชาภิบาล)	ต.บ้านเหนือ	อ.เมือง	จ.กาญจนบุรี	๗๑๐๐๐
๙	๒๕๕๕	โรงเรียนเทศบาล ๕ (กระดาศไทยอนุเคราะห์)	ต.บ้านเหนือ	อ.เมือง	จ.กาญจนบุรี	๗๑๐๐๐
๑๐	๒๕๕๕	โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านบ่อ)	ต.ปากแพรก	อ.เมือง	จ.กาญจนบุรี	๗๑๐๐๐
๑๑	๒๕๕๕	โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์	ต.จุมจัง	อ.กุฉินารายณ์	จ.กาฬสินธุ์	๕๖๑๑๐
๑๒	๒๕๕๕	โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู ๒๕๐๐)	ต.บัวขาว	อ.กุฉินารายณ์	จ.กาฬสินธุ์	๕๖๑๑๐
๑๓	๒๕๕๕	โรงเรียนหนองห้างพิทยา	ต.หนองห้าง	อ.กุฉินารายณ์	จ.กาฬสินธุ์	๕๖๑๑๐
๑๔	๒๕๕๕	โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์	ต.กาฬสินธุ์	อ.เมือง	จ.กาฬสินธุ์	๕๖๐๐๐
๑๕	๒๕๕๕	โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา	ต.กาฬสินธุ์	อ.เมือง	จ.กาฬสินธุ์	๕๖๐๐๐
๑๖	๒๕๕๕	โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ	ต.กาฬสินธุ์	อ.เมือง	จ.กาฬสินธุ์	๕๖๐๐๐
๑๗	๒๕๕๕	โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์คำ	ต.กาฬสินธุ์	อ.เมือง	จ.กาฬสินธุ์	๕๖๐๐๐
๑๘	๒๕๕๕	โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์	ต.ขมิ้น	อ.เมือง	จ.กาฬสินธุ์	๕๖๐๐๐
๑๙	๒๕๕๖	โรงเรียนดงสว่างวิทยายน	ต.ห้วยโพธิ์	อ.เมือง	จ.กาฬสินธุ์	๕๖๐๐๐
๒๐	๒๕๕๖	โรงเรียนคลองขามวิทยาการ	ต.คลองขาม	อ.ยางตลาด	จ.กาฬสินธุ์	๕๖๑๒๐
๒๑	๒๕๕๕	โรงเรียนลำปาววิทยาคม	ต.ดอนสมบурณ์	อ.ยางตลาด	จ.กาฬสินธุ์	๕๖๑๒๐
๒๒	๒๕๕๕	โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม	ต.นาเชือก	อ.ยางตลาด	จ.กาฬสินธุ์	๕๖๑๒๐
๒๓	๒๕๕๕	โรงเรียนหนองขุ่มแสงวิทยาคม	ต.หนองใหญ่	อ.หนองกุงศรี	จ.กาฬสินธุ์	๕๖๒๒๐
๒๔	๒๕๕๖	โรงเรียนช่างกราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)	ต.โนนเมือง	อ.เมือง	จ.กำแพงเพชร	๖๒๐๐๐
๒๕	๒๕๕๕	โรงเรียนเทศบาล ๑ (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)	ต.โนนเมือง	อ.เมือง	จ.กำแพงเพชร	๖๒๐๐๐
๒๖	๒๕๕๕	โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดทุ่งสวน)	ต.โนนเมือง	อ.เมือง	จ.กำแพงเพชร	๖๒๐๐๐
๒๗	๒๕๕๖	โรงเรียนเทศบาล ๓ (อินทรมหารย์ บุญประคองพิทยาคม)	ต.โนนเมือง	อ.เมือง	จ.กำแพงเพชร	๖๒๐๐๐
๒๘	๒๕๕๖	โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร	ต.โนนเมือง	อ.เมือง	จ.กำแพงเพชร	๖๒๐๐๐
๒๙	๒๕๕๕	โรงเรียนนาจิววิทยาสรรค์	ต.นาจิว	อ.เขาสวนกวาง	จ.ขอนแก่น	๔๐๒๘๐
๓๐	๒๕๕๕	โรงเรียนชัยสมบูรณพิทยาลัย	ต.ชัยสมบูรณ	อ.โคกโพธิ์ไชย	จ.ขอนแก่น	๔๐๑๖๐
๓๑	๒๕๕๕	โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา	ต.บ้านแท่น	อ.ชนบท	จ.ขอนแก่น	๔๐๑๘๐
๓๒	๒๕๕๕	โรงเรียนโนนหันวิทยายน	ต.โนนสะอาด	อ.ชุมแพ	จ.ขอนแก่น	๔๐๑๓๐
๓๓	๒๕๕๕	โรงเรียนมัธยมหนองเขียด	ต.หนองเขียด	อ.ชุมแพ	จ.ขอนแก่น	๔๐๑๓๐
๓๔	๒๕๕๕	โรงเรียนข้าสูงพิทยาคม	ต.กระนวน	อ.ข้าสูง	จ.ขอนแก่น	๔๐๑๗๐
๓๕	๒๕๕๕	โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม	ต.บ้านโนน	อ.ข้าสูง	จ.ขอนแก่น	๔๐๑๗๐
๓๖	๒๕๕๕	โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์	ต.บัวเงิน	อ.น้ำพอง	จ.ขอนแก่น	๔๐๑๕๐
๓๗	๒๕๕๖	โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย	ต.บ้านขาม	อ.น้ำพอง	จ.ขอนแก่น	๔๐๑๕๐

ลำดับ	ปีประเมิน	ชื่อโรงเรียน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์
๗๐๑	๒๕๕๔	โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข	ต.บางปลากรด	อ.ป่าโมก	จ.อ่างทอง	๑๔๑๓๐
๗๐๒	๒๕๕๕	โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดป่าโมกข์ (นรสีหวิทยาคาร)	ต.ป่าโมก	อ.ป่าโมก	จ.อ่างทอง	๑๔๑๓๐
๗๐๓	๒๕๕๔	โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์ (ศรีราชกฤษฎูปกฤติ)	ต.ป่าโมก	อ.ป่าโมก	จ.อ่างทอง	๑๔๑๓๐
๗๐๔	๒๕๕๕	โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน	ต.ป่าโมก	อ.ป่าโมก	จ.อ่างทอง	๑๔๑๓๐
๗๐๕	๒๕๕๔	โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส	ต.ตลาดหลวง	อ.เมือง	จ.อ่างทอง	๑๔๐๐๐
๗๐๖	๒๕๕๔	โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล	ต.ตลาดหลวง	อ.เมือง	จ.อ่างทอง	๑๔๐๐๐
๗๐๗	๒๕๕๔	โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน	ต.ย่านซื่อ	อ.เมือง	จ.อ่างทอง	๑๔๐๐๐
๗๐๘	๒๕๕๕	โรงเรียนบ้านพนานต์ (สามัคคีวิทยา)	ต.พระเหลา	อ.พนา	จ.อำนาจเจริญ	๓๗๑๘๐
๗๐๙	๒๕๕๕	โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล	ต.บุ่ง	อ.เมือง	จ.อำนาจเจริญ	๓๗๐๐๐
๗๑๐	๒๕๕๔	โรงเรียนเทศบาลอำนาจ	ต.อำนาจ	อ.ลืออำนาจ	จ.อำนาจเจริญ	๓๗๑๒๐
๗๑๑	๒๕๕๖	โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา	ต.เชียงเพ็ง	อ.กุดจับ	จ.อุดรธานี	๔๑๒๕๐
๗๑๒	๒๕๕๖	โรงเรียนແຂແລພິທຍານຸສຣນີ	ต.ແຂແລ	อ.กุมภวาปี	จ.อุดรธานี	๔๑๑๑๐
๗๑๓	๒๕๕๔	โรงเรียนพันดอนวิทยา	ต.พันดอน	อ.กุมภวาปี	จ.อุดรธานี	๔๑๑๑๐
๗๑๔	๒๕๕๕	โรงเรียนบ้านโสกคุณ	ต.ห้วยเก็ง	อ.กุมภวาปี	จ.อุดรธานี	๔๑๑๑๐
๗๑๕	๒๕๕๔	โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม	ต.น้ำโสม	อ.น้ำโสม	จ.อุดรธานี	๔๑๒๑๐
๗๑๖	๒๕๕๖	โรงเรียนชยันคำวิทยา	ต.นาคำ	อ.บ้านดุง	จ.อุดรธานี	๔๑๑๔๐
๗๑๗	๒๕๕๔	โรงเรียนเทศบาล๑ หนองใส	ต.หนองนาคำ	อ.เมือง	จ.อุดรธานี	๔๑๐๐๐
๗๑๘	๒๕๕๔	โรงเรียนเทศบาล ๑ โพนศรี	ต.หมากแข้ง	อ.เมือง	จ.อุดรธานี	๔๑๐๐๐
๗๑๙	๒๕๕๕	โรงเรียนเทศบาล ๑๐ อนุบาลหนูดี้	ต.หมากแข้ง	อ.เมือง	จ.อุดรธานี	๔๑๐๐๐
๗๒๐	๒๕๕๔	โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี	ต.หมากแข้ง	อ.เมือง	จ.อุดรธานี	๔๑๐๐๐
๗๒๑	๒๕๕๔	โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า	ต.หมากแข้ง	อ.เมือง	จ.อุดรธานี	๔๑๐๐๐
๗๒๒	๒๕๕๔	โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิ์วาราม	ต.หมากแข้ง	อ.เมือง	จ.อุดรธานี	๔๑๐๐๐
๗๒๓	๒๕๕๔	โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรัศมิ์วิทยา	ต.หมากแข้ง	อ.เมือง	จ.อุดรธานี	๔๑๐๐๐
๗๒๔	๒๕๕๔	โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์	ต.หมากแข้ง	อ.เมือง	จ.อุดรธานี	๔๑๐๐๐
๗๒๕	๒๕๕๔	โรงเรียนเทศบาล ๙ มณเฑียรทองอนุรม	ต.หมากแข้ง	อ.เมือง	จ.อุดรธานี	๔๑๐๐๐
๗๒๖	๒๕๕๔	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล๘)	ต.หมากแข้ง	อ.เมือง	จ.อุดรธานี	๔๑๐๐๐
๗๒๗	๒๕๕๔	โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี	ต.หมากแข้ง	อ.เมือง	จ.อุดรธานี	๔๑๐๐๐
๗๒๘	๒๕๕๔	โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม	ต.หัวนาคำ	อ.ศรีธาตุ	จ.อุดรธานี	๔๑๒๓๐
๗๒๙	๒๕๕๔	โรงเรียนบ้านท่าสี	ต.แสงสว่าง	อ.หนองแสง	จ.อุดรธานี	๔๑๓๔๐
๗๓๐	๒๕๕๖	โรงเรียนพังงพิทยาคม	ต.พังงู	อ.หนองหาน	จ.อุดรธานี	๔๑๑๓๐
๗๓๑	๒๕๕๔	โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ	ต.ท่าอิฐ	อ.เมือง	จ.อุตรดิตถ์	๕๓๐๐๐
๗๓๒	๒๕๕๖	โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม	ต.ท่าอิฐ	อ.เมือง	จ.อุตรดิตถ์	๕๓๐๐๐
๗๓๓	๒๕๕๔	โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์	ต.ท่าอิฐ	อ.เมือง	จ.อุตรดิตถ์	๕๓๐๐๐
๗๓๔	๒๕๕๖	โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)	ต.ท่าอิฐ	อ.เมือง	จ.อุตรดิตถ์	๕๓๐๐๐
๗๓๕	๒๕๕๕	โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม	ต.ท่าอิฐ	อ.เมือง	จ.อุตรดิตถ์	๕๓๐๐๐
๗๓๖	๒๕๕๖	โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา	ต.ท่าอิฐ	อ.เมือง	จ.อุตรดิตถ์	๕๓๐๐๐
๗๓๗	๒๕๕๖	โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม	ต.วังกะพี้	อ.เมือง	จ.อุตรดิตถ์	๕๓๐๐๐
๗๓๘	๒๕๕๕	โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร	ต.ศรีพนมมาศ	อ.ลับแล	จ.อุตรดิตถ์	๕๓๑๓๐
๗๓๙	๒๕๕๕	โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฎฐาราม	ต.อุทัยใหม่	อ.เมือง	จ.อุทัยธานี	๖๑๐๐๐

แบบแสดงความประสงค์รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

สำนัก/กองการศึกษา สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต.

อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ผู้ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล.....

เบอร์โทรศัพท์.....

มีโรงเรียนในสังกัดประสงค์รับการประเมินคุณภาพภายนอก-รอบสี่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ช่วงเดือน.....

มิถุนายน – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน.....แห่ง ดังนี้

๑.โรงเรียน.....

๒.โรงเรียน.....

๓.โรงเรียน.....

หมายเหตุ

๑. ให้ อบท. ส่งแบบแสดงความประสงค์รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ โดยตรงไปยัง กลุ่มงาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หรือทาง E - mail ได้ที่ chadatan_ma@hotmail.co.th ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๒. สถานศึกษาที่พร้อมกับการประเมินคุณภาพภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไปยัง www.localschoolinfo ในห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามปฏิทินการดำเนินงาน

๓. สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ได้ที่ : โทร. ๐-๒๒๔๑-๘๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๔

หรือที่ คุณชฎาธาร โทร. ๐๘๑-๗๗๙-๗๘๕๖

คุณสุเมธ โทร. ๐๖๑-๓๕๘-๗๘๑๖